



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

<http://pvlo-sgk.dld.go.th>

170 ม. 10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร: 074-312736

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในที่ประชุมกรรมการจังหวัดสงขลา



วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในที่ประชุมกรรมการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา มีการพบโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลา จำนวน 38 ครั้ง ในพื้นที่ 5 อำเภอ ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 2561 จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการมาตรการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดออกไป มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา กำหนดนโยบายวางแผนการควบคุมป้องกันโรค เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้สั่งการให้นายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เร่งรัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561 และได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณจัดซื้อวัคซีน พร้อมกับขอความร่วมมือให้นำเสนอเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในการประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ โดยการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวรัศมี 5 กิโลเมตร จากจุดที่พบโรค ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว ทุกตัวในพื้นที่ที่พบโรค และนำสุนัขที่ไม่มีเจ้าของไปไว้สถานที่กักสัตว์ที่ด่านกักกันสัตว์สตูล เพื่อเฝ้าระวังดูอาการ สำหรับพื้นที่อื่นในจังหวัดสงขลา จะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้ร้อยละ 80 ของจำนวนสุนัขและแมว ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 73,000 โด๊ส และวัคซีนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้ออีกจำนวนหนึ่ง

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวอีกว่า จังหวัดสงขลาจะจัดงานรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ เทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบมาตรการในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดสงขลา และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในทุกอำเภอของจังหวัดสงขลา ในเดือนเมษายน 2561 และขอความร่วมมือให้นำสุนัข แมว ไปรับบริการ ณ สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำหนด สำหรับกิจกรรม จะมีการปล่อยขบวนรถหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการ ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย อาสาสมัครของกรมปศุสัตว์และอาสาสมัครของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหมด 200 คน